



ที่ อว ๐๒๐๙.๕/๑๖๐๕๓

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับแก้ไขประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ ทปอ. ๖๖/๐๐๖๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือแจ้งว่า ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เผยแพร่ กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนที่ ๒๐ ก หน้า ๒๒ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และในการประชุมคณะกรรมการบริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าวแล้ว พบว่า ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ มีความแตกต่างจากข้อความที่ปรากฏในกฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกฎกระทรวงฯ ระบุเพียงว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่เป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ซึ่งไม่อยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น ไม่มีข้อความที่ระบุว่าไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัดสถาบัน อุดมศึกษานั้นๆ อยู่ด้วย จึงขอความอนุเคราะห์โปรดพิจารณาการปรับแก้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งที่อยู่ในชุดของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงด้วย

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ซึ่งตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

/ศาสตราจารย์...

ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดไว้ว่า ต้องไม่ใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา แต่ความในกฎกระทรวง มาตรฐานการข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดไว้ว่า ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งไม่อยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น ดังนั้น ความในประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี หากเป็นเรื่องเดียวกันแล้วมีกฎหมายฉบับเก่าไม่สอดคล้องกับกฎหมายฉบับใหม่ก็ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่ได้ จึงเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยทราบว่า ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ ให้พิจารณาดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว กล่าวคือ ให้แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งไม่อยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น

ขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา/ทราบ/อนุมัติ

เข้าร่วมประชุม

มอบหมายผู้แทน.....

แจ้งเวียนสถาบันอุดมศึกษา ทปอ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์พาสีทิพย์ หล่อธีรพงศ์)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร)

เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาตำแหน่งวิชาการ
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๐๐
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๘

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชษฐชัยภัต ไชยสิทธิ์)
เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย